

Số: /SNNPTNT-NTM

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v chuẩn bị nội dung
phỏng vấn của phóng viên
Đài truyền hình Việt Nam

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1917/UBND-KGVX ngày 17/4/2024 về việc chuẩn bị nội dung phỏng vấn của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam.

Theo nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Dự thảo nội dung trả lời phỏng vấn 02 nội dung: **(1) Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn? (2) Thời gian tới, địa phương tiếp tục dành những nguồn lực gì cho việc xây dựng nông thôn mới ở những vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn?**

(Có Dự thảo nội dung kèm theo).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, PGD Sở (p/t);
- Lưu: VT, NTMtra.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương

Câu 1. Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn?

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, sự chung tay góp sức của nhân dân, đến nay Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Khu vực nông thôn đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, ... được quan tâm đầu tư, nâng cấp; kinh tế từng bước phát triển, nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 95/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới (*đạt tỷ lệ 64,19%*); có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 75 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; có 191 sản phẩm đạt OCOP còn thời hạn, trong đó có 17 sản phẩm OCOP 4 sao và 174 sản phẩm 3 sao. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 6,13% (*tỷ lệ hộ nghèo miền núi chiếm tỷ lệ 24,26%*).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc:

- Nguồn lực trung ương bố trí cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của các địa phương. Trong các xã đạt chuẩn NTM đến năm 2025, phần lớn thuộc các xã đặc biệt khó khăn (24 xã) cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao nên việc huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình gặp khó khăn, chủ yếu dựa vào sự đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

- Kết quả đạt chuẩn xã nông thôn mới giữa các vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn. Đến nay, hầu hết các xã khu vực đồng bằng của tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số lượng xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chỉ đạt 9/61 xã, đạt tỷ lệ 14,75%. Chất lượng tiêu chí sau khi đạt được vẫn còn ở mức thấp, nhiều xã đạt chuẩn giai đoạn trước không duy trì được 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Câu 2. Thời gian tới, địa phương tiếp tục dành những nguồn lực gì cho việc xây dựng nông thôn mới ở những vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn?

Toàn tỉnh có 148 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay, hầu hết các xã khu vực đồng bằng của tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phần đầu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với từng khu vực thì nguồn lực thực hiện từ các Chương trình mục tiêu quốc gia khác nhau; tùy theo tình hình thực tế và mục tiêu ưu tiên cần đạt được của từng địa phương trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới để hoàn thành kế hoạch đề ra. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, giảm thiểu tình trạng chồng chéo, trùng lặp nội dung hoạt động của chương trình, dự án trên cùng một địa phương, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 về cơ chế huy động nguồn

lực và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Để tiếp tục có những đóng góp, xây dựng nông thôn mới ở những vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ 3 Chương trình MTQG và các chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh; huy động thêm các nguồn lực ngoài nguồn vốn ngân sách để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng căn cứ cách mạng.

Bên cạnh đó, ở địa phương, khi triển khai chương trình xây dựng NTM cần có sự rà soát để ưu tiên đầu tư cho những xã trước đây là vùng căn cứ cách mạng; cần kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ xã hội để có nhiều công trình, nhiều chương trình hướng về xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm, chăm lo đời sống người dân ở vùng căn cứ cách mạng. Đó là cách thiết thực để tri ân những con người, những vùng đất đã có nhiều công lao với sự nghiệp cách mạng.